



คำอธิบายการกรอกคำเสนอขอซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ อายุ 5 ปี อายุ 7 ปี และอายุ 10 ปี

รายละเอียด	คำอธิบาย
5 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้	ที่อยู่ที่มีผู้ลงนามรับเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
6 การชำระเงินค่าพันธบัตร	กรอกในวันที่มีการชำระเงินค่าพันธบัตรชำระเป็นเงินสด เช็ค หรือทำหนังสือยินยอมให้ธนาคารตัวแทนฯ หักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อได้ และออกเป็นยอดรวมราคาที่ได้รับไว้ ทั้งตัวเลข และตัวอักษร
7 สถานที่จดทะเบียนพันธบัตร	สามารถเลือกได้ว่าต้องการจดทะเบียนที่ใด แต่ถ้าไม่ได้เลือก ธนาคารตัวแทนฯ จะเลือกให้ตามที่อยู่ของท่านตามเขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค ของธนาคารแห่งประเทศไทย
8 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกพันธบัตรให้ 1 ฉบับ ตามมูลค่าที่กรอกในคำเสนอขอซื้อพันธบัตร	คำเสนอขอซื้อพันธบัตร 1 ใบ จะออกพันธบัตรให้เพียง 1 ฉบับ เท่านั้น หากมีความจำเป็น สามารถนำไปพันธบัตรไปติดต่อขอแยกพันธบัตรได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธนาคารตัวแทนจำหน่ายทุกแห่ง
9 การรับพันธบัตร	1. สามารถไปรับเอง ณ สถานที่ที่ติดต่อซื้อพันธบัตร โดยนำหลักฐานการรับคำเสนอขอซื้อพันธบัตรไปด้วย
	2. ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามสถานที่ระบุไว้ข้างต้น
10 การรับเงินค่าดอกเบี้ยพันธบัตร	กรอกชื่อบัญชีเงินฝาก (ที่ไม่ใช่บัญชีเงินฝากประจำ) ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ให้ตรงกับที่ปรากฏในสมุดบัญชีเงินฝาก
หมายเหตุ	- ถ้าเคยซื้อพันธบัตรแล้ว กรุณากรอกบัญชีเดิมซึ่งเคยแจ้งไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
	- ถ้าไม่เคยซื้อพันธบัตร ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารใดก็ได้ในประเทศไทย ไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีของธนาคารตัวแทนจำหน่าย
11 การเสียภาษี	เลือก 1 <input type="checkbox"/> เสียภาษีบุคคลธรรมดา หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15 % จากยอดดอกเบี้ย
	เลือก 2 <input type="checkbox"/> ไม่เสียภาษี - สหกรณ์ทุกแห่งไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

คำอธิบายการกรอกคำเสนอขอซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ อายุ 5 ปี อายุ 7 ปี และอายุ 10 ปี

รายละเอียด	คำอธิบาย
	<p>- มุลนิธิ หรือนิติบุคคลฯ ที่ได้รับยกเว้นภาษี ต้องแนบสำเนาหนังสือของกรมสรรพากรด้วย มิฉะนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้</p> <p>เลือก <input type="checkbox"/> เสียภาษีนิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 1 % จากยอดดอกเบี้ย</p> <p><u>หมายเหตุ</u></p> <p>ถ้าไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือจำไม่ได้ก็ไม่ต้องกรอก ธนาคารแห่งประเทศไทยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ตามประมวลรัษฎากร และส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่ายพร้อมใบแจ้งการนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีให้ท่านทางไปรษณีย์ ซึ่งท่านใช้เป็นหลักฐานในการเรียกคืนจากกรมสรรพากรได้ในภายหลัง</p>
12 ลงชื่อ....ผู้ขอซื้อพันธบัตร	<p>1. เจ้าของกรรมสิทธิ์ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ในวงเล็บเขียนชื่อตัวบรรจง</p> <p>2. ถ้าเซ็นชื่อไม่ได้ ให้พิมพ์ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือ ขวา หรือ ซ้าย ก็ได้ และต้องเขียนว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวาหรือซ้ายของ.....(ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์) โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ธนาคารลงลายมือชื่อเป็นพยาน 2 ท่าน ในวงเล็บให้เขียนชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ตัวบรรจง</p>
	<p>3. ถ้าผู้มีอำนาจจัดการนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ไม่สามารถมาซื้อด้วยตนเอง ก็ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ และกรณีนิติบุคคลให้แนบเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลมาด้วย</p>
13 สำหรับธนาคารตัวแทนจำหน่าย ด้านชาย	<p>1. วันที่รับ เป็นวันที่ผู้ซื้อยื่นใบคำเสนอขอซื้อพันธบัตร</p> <p>2. ลงชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ซึ่งเป็นผู้รับเอกสาร</p>
15 สำหรับธนาคารตัวแทนจำหน่าย ด้านขวา	<p>1. วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย เป็นวันที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายได้โอนเงินค่าซื้อพันธบัตรให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม ให้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้น</p>